

# สรุปข่าวประจำวัน ที่ 24 เม.ย. 67

## ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### ข่าวสิ่งพิมพ์

- ทส.เผยซาอุฯ สนใจการบริหารพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (ไทยรัฐ 24 เม.ย. 2567 หน้า 7)
- ให้ทุกจว.จัดเดิน-วิ่งธงตราสัญลักษณ์ 6 รอบ (ข่าวสด 25 เม.ย. 2567 หน้า 1,12)
- คอนสารค้านสำรวจทำเหมืองแร่โรงโม่หิน (มติชน 25 เม.ย. 2567 หน้า 13)

### ข่าวเว็บไซต์

- เกาะตั้งศูนย์ระดับจังหวัด “อุบลฯ-นครพนม” แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ  
ผู้จัดการออนไลน์ 23 เม.ย. 2567 <https://mgronline.com/daily/detail/967000035026>
- “พัชรวาท” ถกมาตรการยกระดับแก้ฝุ่น PM 2.5 เกาะตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด อุบลฯ-นครพนม  
สยามรัฐออนไลน์ 23 เมษายน 2567 <https://siamrath.co.th/n/531014>
- สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ “จัดประชุม” คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินโครงการ คนรักป่า ป่ารัก  
ชุมชนระดับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ ประจำปี 2567  
ข่าวบริคอินโฟ 23 เมษายน 2024 <https://brickinfotv.com/news/234346>
- ยึดคืนพื้นที่ คทช.ถูกกลุ่มทุนชาวม้งกวาดซื้อเพื่อปลูกชิง  
siamrath ข่าวทั่วไทย 23 เมษายน 2567 <https://siamrath.co.th/n/530937>
- ป่าไม้ยึดคืนดอยโล้นโล่งเตียน พื้นที่ คทช.บ้านห้วยปลากั้ง  
chiangmainews 23 Apr 67 <https://www.chiangmainews.co.th/news/3300235/>
- ผอ.สปฟ.สจป.ที่.1 สาขาแม่ฮ่องสอน นำกำลังติดป้ายยึดคืนพื้นที่ คทช. 2 แปลง 9 ไร่ ผิดเงื่อนไข หลังนายทุนจาก  
เพชรบูรณ์กว้านเช่าปลูกไร่ชิง !!  
talknewsonline 23 Apr 67 <https://www.talknewsonline.com/601071/>
- เปิดพิภคทั่วประเทศ แจกกล้าไม้ ต้นไม้ฟรี ไม่ต้องลงทะเบียน ขอรับได้เลย  
bangkokbiznews 24 เม.ย. 2024 <https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1123545>

- บุรณาการตรวจสอบท่าทรายเถื่อน พบเป็นของนักการเมืองท้องถิ่น เร่งรวบรวมหลักฐานเอาผิด

khaosod 23 เม.ย. 2567 [https://www.khaosod.co.th/update-news/news\\_8199144#google\\_vignette](https://www.khaosod.co.th/update-news/news_8199144#google_vignette)

- บุกร้างลักลอบดูทรายเถื่อนนักการเมืองท้องถิ่นเมืองคอนแต่คว้าน้ำเหลว

phigudkhaow 23 เม.ย. 2024 <https://www.phigudkhaow.com/บุกร้างลักลอบดูทรายเถื่อน/>

- ผู้ว่าแม่ฮ่องสอน สั่งเร่งตรวจสอบป้องกันต้นไม้ริมถนนทางหลวง หวั่นล้มเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางสัญจร

siamrath 23 เมษายน 2567 <https://siamrath.co.th/n/530940>

- ชาวชัยภูมิ ค้านออกประทานบัตรเหมืองแร่-โรงโม่หินพท.ป่าภูซำผักหนาม ลั่นถ้ายังไม่หยุดจะประท้วงต่อ

matichon วันที่ 23 เมษายน 2567 - [https://www.matichon.co.th/region/news\\_4539075#google\\_vignette](https://www.matichon.co.th/region/news_4539075#google_vignette)

## ทส.เผยซาอูฯ สนใจการบริหารพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

นายเฉลิมศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ได้เข้าหารือกับ Dr. Khaled Abdullah Al-Abdulkader ประธานบริหารศูนย์ the National Center for Vegetation Cover Development and Combating Desertification (NCVC) แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการหารือได้มีการกล่าวถึงความสำคัญของ

อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประเทศไทยได้กำหนดนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศภายในปี 2580 โดยการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ได้มีการจำแนกประเภทพื้นที่ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ต่างๆ อาทิ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าสงวน

แห่งชาติ ป่าชายเลน ป่าชุมชน โดยมีส่วนราชการทำหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการภายใต้กฎหมายระเบียบข้อบังคับ รวมถึงให้ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ นอกจากนี้ยังมีการจัดการคาร์บอนเครดิตในภาคป่าไม้ โดยริเริ่มโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือโครงการ T-VER ซึ่งปัจจุบันสามารถพัฒนาภาค

นำไปสู่การค้าขายคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศได้ รองปลัด ทส.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ผู้แทนจากซาอุดีอาระเบียได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติที่ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่และการท่องเที่ยว อาทิ ระบบ E-ticket เพื่อควบคุมปริมาณและการเข้าออกของนักท่องเที่ยวทำให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทและใช้ประโยชน์จากป่าไม้ การปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อการค้าไม้และการออกใบรับรองการทำไม้ โดยจะประสานความร่วมมือกับประเทศไทยต่อไป.

# ให้ทุกจว.จัดเดิน-วิ่งชิงตราสัญลักษณ์ 6 รอบ

## ถึงมท.พร้อมกัน 25 กค. ร่วมเชิญน้ำพุทมนต์

กระทรวงมหาดไทยให้ทุกจังหวัดจัดเดิน-วิ่งชิงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

### ● จัดเดิน-วิ่ง □ ต่อจากหน้า 1

พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ปลัดมหาดไทยประชุมขับเคลื่อนกำหนดให้ถึงพร้อมกันที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อเข้าร่วมประกอบพิธีชมน้ำพุทมนต์พระพุทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันที่ 25 ก.ค. ซึ่งจะมีพิธีเชิญไปยังพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 28 ก.ค.

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย จัดการประชุมโครงการเดิน-วิ่งชิงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อจัดกิจกรรมให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายประสพโชค อยู่สำราญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรถวิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์

รองอธิบดีกรมการปกครอง นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า เพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทย จึงจัดโครงการเดิน-วิ่งชิงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจะมีการเดิน-วิ่งชิงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ในทุกจังหวัดมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อเข้าร่วมประกอบพิธีชมน้ำพุทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในวันที่ 25 ก.ค. และจะมีพิธีเชิญน้ำพุทมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปยังพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 28 ก.ค.

“ การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งชิงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้

เป็นกิจกรรมครั้งสำคัญที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหันมาดูแลสุขภาพ เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ด้วยการเดิน การวิ่ง ออกกำลังกาย รวมทั้งยังร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กว้างขวาง โดยในกิจกรรมระดับอำเภอ จะมีนายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ร่วมกันช่วยคิด ช่วยดำเนินการ กำหนดรูปแบบในการจัดกิจกรรมร่วมกับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันตนาการสร้างความสุข อาทิ การฉายภาพยนตร์พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมถวายพระพร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ควบคู่กับการส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชน ด้วยการจัดกิจกรรมในพื้นที่ หรือการปฏิบัติบูชา เช่น การจัดหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ หรือ การแสดงวัฒนธรรมประจำถิ่น มหรสพ การประกวดร้องเพลง ประกวดกล่าวสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น” นายสุทธิพงษ์กล่าว

นายสุทธิพงษ์กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมเดิน - วิ่ง ชิงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ ขอให้ทุกพื้นที่ที่ชมน้ำพุทมนต์ - วิ่ง ชิงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จะเคลื่อนผ่าน ประดับชิงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ และ



## คอนเสิร์ตคาราวานสำรวจทำเหมืองแร่โรงโม่หิน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน ตัวแทนชาวบ้านทั้งในพื้นที่ ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ และชาว อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น กว่า 100 คน ได้เดินทางมารวมกันเพื่อทำพิธีอภิเษกสมรสต่อหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ที่ตั้งอยู่รอบวงเวียนย่านใจกลางเมืองชัยภูมิ ก่อนเดินทางพากันไปรวมตัวกันที่หน้าศาลากลาง จ.ชัยภูมิ เพื่อติดตามความคืบหน้าหลังเคยเข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานอุตสาหกรรม จ.ชัยภูมิ และผู้ว่าฯ ชัยภูมิมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 นานกว่า 8 ปีที่ผ่านมา เพื่อขอคัดค้านไม่ให้มีการอนุญาตออกไปประทานบัตรให้มีการทำเหมืองแร่และโรงโม่หินในพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักหนามที่เป็นแหล่งที่ตั้งใกล้แหล่งน้ำพรม-เข็ญ และแหล่งน้ำที่สำคัญของชุมชนที่ป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งกำเนิดน้ำผุดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญใน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ในปัจจุบันล่าสุดยังมีการเข้ามาดำเนินการสำรวจและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อต้องการเปิดให้มีการเข้ามาทำเหมืองแร่และโรงโม่หินในพื้นที่ โดย น.ส.กนกนวล จันทร์วรรณ ประธาน

ชมรมการท่องเที่ยวภูผาม่าน และนายนิคมระมนตรี ตัวแทนชาวบ้าน ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร กล่าวว่า ผลกระทบหากเกิดการทำให้เหมืองแร่โรงโม่หินในพื้นที่เขาป่าภูซำผักหนามจะกระทบกับแหล่งน้ำใต้ดินที่สำคัญต่อชีวิตของชาวบ้านเป็นจำนวนมากทันที และมีพื้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงอีกจำนวนมากกว่า 10 ตำบล 5 อำเภอ 3 รอยต่อ จ.ชัยภูมิ และ จ.ขอนแก่น อีกด้วย

ก่อนที่ จ.ชัยภูมิ ได้ให้ตัวแทนประชาชนที่เดินทางมาในช่วงบ่ายส่งตัวแทนชาว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร เข้าประชุมชี้แจงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการทำเหมืองแร่โรงโม่หินในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ โดยมีตัวแทนนายก อบจ.ชัยภูมิ และผู้ว่าฯชัยภูมิ เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่เดินทางมาครั้งนี้ ที่ห้องประชุม อบจ.ชัยภูมิ ก่อนที่จะได้ผลสรุปในเบื้องต้น ชาวบ้านยังยืนยันคัดค้านไม่ให้มีการทำเหมืองแร่ โรงโม่หินในพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด พร้อมยื่นหนังสือคัดค้านผ่านไปถึงนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีในครั้งนี้



เคาะตั้งศูนย์ฯระดับจังหวัด “อุบลฯ-นครพนม” แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

ผู้จัดการออนไลน์ 23 เม.ย. 2567 <https://mgronline.com/daily/detail/9670000035026>

“พัชรวาท” ถกมาตรการยกระดับแก้ฝุ่น PM2.5 เคาะตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด “อุบลฯ-นครพนม” แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.67 ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน โดยมี ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง, นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, น.ส.ปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ, นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ยังได้ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5

พล.ต.อ.พัชรวาท เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้หารือการดำเนินงานภายใต้มาตรการฉุกเฉินระดับการปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในช่วงสถานการณ์วิกฤต โดยได้เห็นชอบร่างคำสั่งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และ จ.นครพนม เนื่องจากมีค่าปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มากกว่า 75.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต่อเนื่องติดต่อกัน 5 วัน อีกทั้ง ยังได้ให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเพิ่มเติม กรณีปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าตั้งแต่ 75.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ติดต่อกัน 3 วัน โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดฯ และดำเนินการเสนอประธานกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืนลงนามต่อไป

นอกจากนี้ยังได้รับทราบผลการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศตามมติคณะรัฐมนตรี และขอ มอบหมายนายกรัฐมนตรี ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผา, การสนับสนุนการเกษตรปลอดการเผา, การห้าม หรือควบคุมการนำเข้าสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเผา ซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบมาตรการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการกีดกันทางการค้า, การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ, การตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และประกาศเขตอภัยภัย ไฟป่า ในพื้นที่ 8 อำเภอ เพื่อควบคุมสถานการณ์ ฝสานความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างการรับรู้ความเข้าใจ รวมถึงบังคับใช้มาตรการฉุกเฉิน

ควบคู่กับการดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด การดูแลสุขภาพของประชาชน การจัดตั้งห้องปลอดฝุ่นที่รองรับได้มากกว่า 9 แสนคน การสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คลินิกมลพิษและ Telemedicine การยกระดับความร่วมมือและเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านที่ยังมีการเผาอยู่มาก และการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อให้เกิดการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM.2.5 อย่างใกล้ชิด





“พัชรวาท” ถกมาตรการยกระดับแก้ฝุ่น PM 2.5 เคาะตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด อุบลฯ-นครพนม

สยามรัฐออนไลน์ 23 เมษายน 2567 <https://siamrath.co.th/n/531014>

“พัชรวาท” ถกมาตรการยกระดับแก้ฝุ่น PM 2.5 เคาะตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด อุบลฯ-นครพนม แก้ไขปัญหาหมลพิษทางอากาศ

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2567 ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการปัญหาหมลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน โดยมี ร.อ.รชฎ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ น.ส.ปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ยังได้ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5

พล.ต.อ.พัชรวาท เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้หารือการดำเนินงานภายใต้มาตรการฉุกเฉินระดับการปฏิบัติการแก้ไขปัญหฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤต โดยได้เห็นชอบร่างคำสั่งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และจ.นครพนม เนื่องจากมีค่าปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มากกว่า 75.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต่อเนื่องติดต่อกัน 5 วัน อีกทั้ง ยังได้ให้ความเห็นชอบในหลักการการตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเพิ่มเติม กรณีปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าตั้งแต่ 75.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ติดต่อกัน 3 วัน โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดฯ และดำเนินการเสนอประธานกรรมการจัดการปัญหาหมลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืนลงนามต่อไป

นอกจากนี้ยังได้รับทราบผลการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหฝุ่นตามมติคณะรัฐมนตรี และขอ มอบหมายนายกรัฐมนตรี ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผา การสนับสนุนการเกษตรปลอดการเผา การห้ามหรือควบคุมการนำเข้าสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเผา ซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบมาตรการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการกีดกันทางการค้า การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และประกาศเขตอภัยภัย ไฟป่า ในพื้นที่ 8 อำเภอ เพื่อควบคุม

สถานการณ์ ผสานความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างการรับรู้ความเข้าใจ รวมถึงบังคับใช้มาตรการฉุกเฉิน ควบคู่กับการดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด การดูแลสุขภาพของประชาชน การจัดตั้งห้องปลอดฝุ่นที่รองรับได้มากกว่า 900,000 คน การสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คลินิกมลพิษและ Telemedicine การยกระดับความร่วมมือและเจรจากับ ประเทศเพื่อนบ้านที่ยังมีการเผาอยู่มาก และการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อให้เกิดการติดตาม สถานการณ์และเฝ้าระวังปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM.2.5 อย่างใกล้ชิด



สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ “จัดประชุม” คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินโครงการ คนรักป่า ป่ารัก  
ชุมชนระดับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ ประจำปี 2567

ข่าวบริคอินโฟ 23 เมษายน 2024 <https://brickinfotv.com/news/234346>

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ นายสงคราม ขาว  
สะอาด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เป็นประธานการประชุม” คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน  
โครงการ คนรักป่า ป่ารักชุมชนระดับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ ประจำปี 2567 โดยมีนายเสน่ห์ แสนมูล  
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการฯ นายวิรัช ก๊กก้อง ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกตัดสิน  
รางวัล เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน ร่วมประชุมฯ

นายสงคราม ขาวสะอาด กล่าวว่า ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน  
โครงการ คนรักป่า ป่ารักชุมชน ระดับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ ประจำปี 2567 สำหรับผลการคัดเลือก  
ป่าชุมชนเพื่อเข้าไปประกวดรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านเปาปมดงยาง ม.7 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่  
รางวัลชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่นด้าน”การพัฒนา”

จำนวน 2 ป่าชุมชน ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านแม่จอก ม.4 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ และป่าชุมชนบ้านน้ำไค้ง

ม.4 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน



ยึดคืนพื้นที่ คทช.ถูกกลุ่มทุนชาวม้งกวาดซื้อเพื่อปลูกชิง

siamrath ข่าวทั่วไทย 23 เมษายน 2567 <https://siamrath.co.th/n/530937>

วันที่ 23 เม.ย.67 นายเกษม คำมา ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขา แม่ฮ่องสอน นำกำลังเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่.มส.5 แม่สะเรียง ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ เข้าพื้นที่ตรวจสอบการหลังมีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สะเรียง ว่ามีกลุ่มนายทุนต่างพื้นที่ (เผ่าม้ง) มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มาเช่าที่จากราษฎรตำบลแม่เหาะ หมู่ที่ 5,6,7,8 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อปลูกไร่ชิง ซึ่งทางปกครองอำเภอแม่สะเรียงได้เข้าดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นไปแล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ์ ผอ.สพป.สจป.ที่.1 สาขาแม่ฮ่องสอน ได้ทำการชี้แจงข้อกฎหมายและข้อปฏิบัติให้กลุ่มนายทุนที่มากว่านเช่าพื้นที่ป่าปลูกไร่ชิง ให้ได้รับทราบ ว่า บริเวณพื้นที่ที่เช่าปลูกชิง พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยมฝิ่งซ้าย ซึ่งทางรัฐบาลได้ออกพื้นที่ คทช.ให้ชาวบ้านอาศัยทำกิน โดยห้ามซื้อขายจ่ายโอน สืบทอดทางมรดกได้เท่านั้น ซึ่งการเช่าพื้นที่ปลูกชิงถือว่าทำผิดระเบียบข้อกฎหมาย เนื่องจากไม่ใช่ญาติพี่น้องเป็นคนต่างพื้นที่การเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ คทช.ในฐานะผู้เช่า จึงผิดระเบียบผิดเงื่อนไข จึงต้องทำการเพิกถอนพื้นที่ทำกินดังกล่าว พร้อมจัดทำป้ายยึดพื้นที่ห้ามเข้าไปดำเนินการใดๆทั้งสิ้น หากมีการฝ่าฝืนเข้าดำเนินการก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยในวันนี้ได้ดำเนินการติดป้ายตรวจยึดพื้นที่คืน 2 แปลง 9 ไร่ ในพื้นที่ หมู่ 8 บ้านห้วยป่ากั้ง ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และให้กลุ่มนายทุนยุติการทำไร่ชิงทันที และ พื้นที่ทั้งสองแปลงจะต้องถูกเพิกถอนออกจากโครงการ คทช. เนื่องจากผิดเงื่อนไข

ทั้งนี้ ป้ายที่ติดประกาศไว้มีข้อความว่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมฝิ่งซ้าย ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่าหรือกระทำการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 14(2) ตามพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 บทกำหนดโทษ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 14 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และ ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000บาท ป่าต้นน้ำลำธารต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท



ป่าไม้ยึดคืนคอยโล้นโล่งเตียน พื้นที่ คทช.บ้านห้วยปลากั้ง

chiangmainews 23 Apr 67 <https://www.chiangmainews.co.th/news/3300235/>

ป่าไม้ตรวจสอบและยึดคืนพื้นที่ คทช. เช่าปลูกไร่ซิง และข้าวโพด จำนวน 9 ไร่ รวมแ 2 แปลง พบมีกลุ่มนายทุนจากจังหวัด เพชรบูรณ์ (เผ่าม้ง) ได้มาเช่าที่ คทช.จากชาวบ้าน

วันนี้ 22 เมษายน 2567 นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นำทีมเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่.มส.5 แม่สะเรียง พร้อมนายทวิ ตาคำ พนักงานพิทักษ์ป่า ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงในเขตป่า สงวนแห่งชาติแม่ยมฝั่งซ้าย โดยได้ประสานและขอเข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ และขอผู้แทนฯไปร่วม ตรวจสอบในครั้งนี้ ตามข้อเท็จจริงที่มีการร้องเรียนว่า มีบุคคลภายนอกมาขอเช่าพื้นที่ในหมู่ บ้านดงหลวง ม.7 และบ้านห้วย ปลากั้ง ม.8 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พบมีกลุ่มนายทุนต่างจังหวัด(เผ่าม้ง) มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มาเช่าที่จากราชกรตำบลแม่เหาะ หมู่ที่ 5,6,7,8 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามที่มีการร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรม อ.แม่สะเรียง และทางปกครองได้ลงพื้นที่เข้ามา ตรวจสอบร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่.มส.5 แม่สะเรียง ผู้ใหญ่บ้าน ในเบื้องต้น และวันนี้ นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่อีกครั้ง พร้อมให้จัดทำป้ายป่าสงวนแห่งชาติไปติดไว้บริเวณที่มีการปลูกไร่ซิงของกลุ่มนายทุน และได้ชี้แจงข้อกฎหมายและข้อปฏิบัติให้ราษฎรชาวเผ่าม้งให้รับทราบ ทั้งนี้ราษฎรเผ่าม้ง ยอมรับและจะยินยอมปฏิบัติตาม หากยังฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

โดยป้ายที่ติดประกาศไว้มีข้อความว่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมฝั่งซ้าย ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 14(2) ตามพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 บทกำหนดโทษ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 14 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และ ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000บาท ป่าต้นน้ำลำธารต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท

และได้ทำการยึดคืนที่หมู่บ้านห้วยปลากั้ง หมู่ 8 ตำบลแม่เหาะ จำนวน 9 ไร่ รวมแ 2 แปลง ยังไม่ดำเนินคดี โดยได้ตั้งเดือน  
ก่อน แต่หากเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่ติดป่าจะต้องถูกดำเนินคดีทันที โดยทั้งสองแปลง จะต้องถูกเพิกถอนออกจาก  
โครงการ คทช เนื่องจากผิดเงื่อนไข ตามข้อกำหนดว่าการนำพื้นที่ทำการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนออกให้บุคคลอื่นเข้านั้น  
ถือเป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไข(คทช.) ที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้สามารถทำการเพิกถอนสิทธิ การใช้พื้นที่ คทช.ได้ สำหรับเจ้าของ  
พื้นที่ทำกินในพื้นที่ป่า (เดิม) ได้รับการจัดทำรูปแปลงตามโครงการ คทช.จังหวัดแม่ฮ่องสอน และบางพื้นที่ได้คุ้มครองผ่อนผัน  
ให้เป็นพื้นที่ทำกินตามคำสั่ง คสช.ที่ 66/2557 ในลักษณะไร่หมุนเวียน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากระบบภูมิสารสนเทศของ  
กรมป่าไม้ แต่ต้องไม่ใช่การแผ้วถางเพิ่มเติมในจุดใหม่หากยังฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป



ผอ.สปฟ.สจป.ที่.1 สาขาแม่ฮ่องสอน นำกำลังตัดป่ายึดคืนพื้นที่ คทช. 2 แปลง 9 ไร่ ผิดเงื่อนไข หลังนายทุนจากเพชรบูรณ์ กว้านเช่าปลูกไร่ชิง !!

talknewsonline 23 Apr 67 <https://www.talknewsonline.com/601071/>

วันที่ 23 เม.ย.67 เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจยึดคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมฝั่งซ้าย บ้านห้วยป่ากั้ง หมู่ 8 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน หลังให้นายทุนเช่าพื้นที่ปลูกชิง 2 แปลง 9 ไร่ พร้อมเพิกถอนออกจากโครง การ คทช. เนื่องจาก ผิดเงื่อนไข

นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัด การทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน นำกำลังเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่.มส.5 แม่สะเรียง ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ เข้าพื้นที่ตรวจสอบการหลังมีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สะเรียง ว่ามีกลุ่มนายทุนต่างพื้นที่ (เผาเมือง) มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มาเช่าที่จากราษฎรตำบลแม่เหาะ หมู่ที่5,6,7,8 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่อง สอน เพื่อปลูกไร่ชิง ซึ่งทางปกครองอำเภอแม่สะเรียงได้เข้าดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นไปแล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา .

โดย นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ์ ผอ.สปฟ.สจป. ที่.1 สาขาแม่ฮ่องสอน ได้พูดคุยชี้แจงข้อกฎหมายและข้อปฏิบัติให้กลุ่มนายทุนที่มากว้านเช่าพื้นที่ป่าปลูกไร่ชิง ให้ได้รับทราบ ว่า บริเวณพื้นที่ที่เช่าปลูกชิง พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยมฝั่งซ้าย ซึ่งทางรัฐบาลได้ออกพื้นที่ คทช.ให้ชาวบ้านอาศัยทำกิน โดยห้ามซื้อขายจ่ายโอน สืบทอดทางมรดกได้เท่านั้น ซึ่งการเช่าพื้นที่ปลูกชิงถือว่าทำผิดระเบียบข้อกฎหมาย เนื่องจากไม่ใช่ญาติพี่น้องเป็นคนต่างพื้นที่การเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ คทช ในฐานะผู้เช่า จึงผิดระเบียบผิดเงื่อนไข จึงต้องทำการเพิกถอนพื้นที่ทำกินดังกล่าว พร้อมจัดทำป้ายยึดพื้นที่ห้ามเข้าไปดำเนินการใดๆทั้งสิ้น หากมีการฝ่าฝืนเข้าดำเนินการก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินการตัดป่าตรวจยึดพื้นที่คืน 2 แปลง 9 ไร่ ในพื้นที่ หมู่ 8 บ้านห้วยป่ากั้ง ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และ ให้กลุ่มนายทุนยุติการทำไร่ชิงทันที และ พื้นที่ทั้งสองแปลงจะต้องถูกเพิกถอนออกจากโครง การ คทช เนื่องจากผิดเงื่อนไข

ทั้งนี้ ป้ายที่ติดประกาศไว้มีข้อความว่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมฝั่งซ้าย ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่าหรือกระทำการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 14(2) ตามพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 บทกำหนดโทษ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 14 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และ ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000บาท ป่าต้นน้ำลำธารต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท.

# กรุงเทพธุรกิจ



เปิดพิกัดทั่วประเทศ แจกกล้าไม้ ต้นไม้ฟรี ไม่ต้องลงทะเบียน ขอรับได้เลย

bangkokbiznews 24 เม.ย. 2024 <https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1123545>

เปิดพิกัดทั่วประเทศ แจกกล้าไม้ ต้นไม้ฟรี 18 ชนิด ไม่ต้องลงทะเบียน ขอรับได้เลย อยากได้ต้องทำอะไร? 1 คน รับต้นไม้ได้ไม่เกิน 1,000 ต้น/ปี เช็กเลย แจกวันไหน จังหวัดไหนแจกบ้าง เอกสารหลักฐานขอรับกล้าไม้

ประชาชนคนไทยสนใจปลูกต้นไม้มาทางนี้ เปิดพิกัดทั่วประเทศ "แจกกล้าไม้" ต้นไม้ฟรี 18 ชนิด ไม่ต้องลงทะเบียน ขอรับได้เลย อยากได้ต้องทำอะไร? 1 คน รับต้นไม้ได้ไม่เกิน 1,000 ต้น/ปี เช็กเลย แจกวันไหน จังหวัดไหนแจกบ้าง เอกสารหลักฐานขอรับกล้าไม้

แจกกล้าไม้ ต้นไม้ฟรี วันไหน?

สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล กรมป่าไม้ เปิดแจกกล้าไม้ ต้นไม้ฟรี ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

แจกทุกวัน อังคาร พุธ พฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์

เอกสารหลักฐานขอรับกล้าไม้

สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มารับกล้าไม้

สอบถามเพิ่มเติม: 0867837897 , 0840911667

กล้าไม้พร้อมแจก 18 ชนิด ของสถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล

สัก พะยูง ยางนา แดง ชิงชัน มะฮอกกานี มะค่าโม ประดู่ป่า กระพี้เขาควาย ชมพูพันธุ์ทิพย์ จามจุรี

คูณ พริงกาสา แคนา ทองอุไร ชะเนบทอง ไผ่รวก พฤษภ



เปิดพิกัดทั่วประเทศ แจกกล้าไม้ ต้นไม้ฟรี ไม่ต้องลงทะเบียน ขอรับได้เลย

หลักเกณฑ์ในการขอรับกล้าไม้

1. ผู้ขอรับกล้าไม้ต้องยื่นคำขอและมาขอรับกล้าไม้ด้วยตนเอง (ตามแบบคำขอรับกล้าไม้พร้อมหลักฐาน)
2. ตรวจสอบชนิดไม้ที่ต้องการนำไปปลูกว่ามีชนิดไม้ที่ต้องการหรือไม่
3. ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่แจกจ่ายกล้าไม้ โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น
4. ประชาชนทั่วไปสนใจติดต่อขอรับกล้าไม้ได้รายละไม่เกิน 1,000 ต้น/ปีหากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ 1,000 ต้น/ปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการพร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ
5. ศาสนสถาน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนทั่วไป ขอได้หน่วยงานละไม่เกิน 10,000 ต้น/ปี แต่หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ 10,000 ต้น/ปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการพร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

การพิจารณาขอรับกล้าไม้

หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ เมื่อได้รับคำขอจะพิจารณาแจกจ่ายกล้าไม้ได้ตามจำนวนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงจำนวนผู้ยื่นคำขอ ปริมาณกล้าไม้ที่มีอยู่และจำนวนพื้นที่ปลูกเป็นหลัก

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับหนังสือแสดงโครงการจะตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นก่อน หากเป็นโครงการที่สมควรสนับสนุนกล้าไม้ให้พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับจำนวนกล้าไม้ที่ควรสนับสนุน โดยคำนึงถึงเป้าหมายของโครงการ จำนวนผู้ยื่นโครงการ ปริมาณกล้าไม้ที่มี และจำนวนพื้นที่ปลูก เป็นหลัก

เปิดพิกัดทั่วประเทศ แจกกล้าไม้ ต้นไม้ฟรี

ดาวน์โหลดไฟล์ชื่อที่อยู่หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ (คลิก) หรือคลิกที่ภาพด้านล่างได้เลย



บูรณาการตรวจสอบท่าทรายเถื่อน พบเป็นของนักการเมืองท้องถิ่น เร่งรวบรวมหลักฐานเอาผิด

khaosod 23 เม.ย. 2567 [https://www.khaosod.co.th/update-news/news\\_8199144#google\\_vignette](https://www.khaosod.co.th/update-news/news_8199144#google_vignette)

นครศรีธรรมราช บูรณาการตรวจสอบท่าทรายเถื่อน ลักดูทรายคลองสาธารณะเกือบปี ชาวบ้านเดือดร้อน ไม่กล้าร้องเกรง กลัวอิทธิพล พบเป็นของนักการเมืองท้องถิ่น เร่งรวบรวมหลักฐานเอาผิด

23 เม.ย. 67 – เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่านครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสิชล ได้เข้าตรวจสอบบริเวณริมคลองท่าเรือรี บริเวณหลังสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้าน พื้นที่หมู่ 7 ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

หลังมีการเปิดเผยภาพของการลักลอบดูทรายเถื่อนจาก เพจชมรม STRONG ตำบลทุจรีตจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ 2 วันก่อน โดย ภาพของเพจดังกล่าวมีรถบรรทุก รถแบคโฮ เครื่องรอกทราย และกองทรายที่ถูกดูขึ้นมาเป็นจำนวนมาก

แต่เมื่อเข้าไปถึงพบว่า พื้นที่ดังกล่าวได้มีการขนย้ายเครื่องจักรทั้งหมดออกจากพื้นที่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบ เหลือเพียงกองทรายและร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งคลองและพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน

โดยเจ้าท่านครศรีธรรมราชได้ตรวจสอบพบว่า จุดเกิดเหตุเป็นลำคลองสาธารณะและไม่มีการขออนุญาตใดๆ ทั้งสิ้น แต่ลักลอบดูทรายมานานนับปี จึงถือว่าเป็นการลักลอบดูทรายโดยผิดกฎหมาย จึงทำบันทึกตรวจยึดพื้นที่ความเสียหาย เพื่อเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.สิชล ให้ติดตามตัวเจ้าของและผู้ดำเนินการมาดำเนินคดี

โดยหลักฐานที่เข้าแจ้งความมีภาพเครื่องจักรที่เข้ามาดำเนินการก่อนจะเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ซึ่งทราบว่า ท่าทรายนี้เป็นของนักการเมืองท้องถิ่นรายหนึ่งเป็นเจ้าของ ดูทรายส่งขายให้กับการก่อสร้างต่างๆ มานานแล้ว ทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านริมคลองที่ทำการเกษตร

เนื่องจากการพังทลายของแนวตลิ่ง แต่ไม่มีใครกล้าร้องเรียน เนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพล แต่ท้ายที่สุดมีกลุ่มที่ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมดังกล่าว จึงเข้ามาบันทึกภาพและร้องเรียนไปยังเพจตำบลทุจรีตกระทั่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบในที่สุด



บุกจับลักลอบดูดทรายเถื่อนนักการเมืองท้องถิ่นเมืองคอนแต่คว้าน้ำเหลว

phigudkhaow 23 เม.ย. 2024 <https://www.phigudkhaow.com/บุกจับลักลอบดูดทรายเถื่อน/>

เมื่อวันที่ 23 เมษายน เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่านครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ว่าการอำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช ได้เข้าตรวจสอบบริเวณริมคลองท่าเรือรี บริเวณหลังสวนปาล์มน้ำมันขอชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 7 ต.สี่ขีด อ.สิชล หลังมีการเปิดเผยภาพมีการลักลอบดูดทรายเถื่อนจากเพจชมรม STRONG ด้านทุจรีตจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยในภาพของเพจดังกล่าวมีรถบรรทุก รถแบ็คโฮ เครื่องกรองทราย และกองทรายที่ถูกดูดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เมื่อเข้าไปถึงพบว่า พื้นที่ดังกล่าวได้มีการขนย้ายเครื่องจักรทั้งหมดออกจากพื้นที่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบ เหลือเพียงกองทรายและร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งคลองและพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้าน โดยเจ้าท่านครศรีธรรมราชได้ตรวจสอบพบว่า จุดเกิดเหตุเป็นลำคลองสาธารณะและไม่มีการขออนุญาตใดๆ ทั้งสิ้นแต่ลักลอบดูดทรายมานานนับปี จึงถือว่าเป็นการลักลอบดูดทรายโดยผิดกฎหมาย จึงทำบันทึกตรวจยึดพื้นที่ความเสียหายเพื่อเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.สิชล ให้ติดตามตัวเจ้าของและผู้ดำเนินการมาดำเนินคดี

สำหรับ หลักฐานที่เข้าแจ้งความมีภาพเครื่องจักรที่เข้ามาดำเนินการก่อนจะเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ซึ่งทราบว่า ทำทรายนี้เป็นของนักการเมืองท้องถิ่นรายหนึ่งเป็นเจ้าของ ดูดทรายส่งขายให้กับการก่อสร้างต่างๆ มานานแล้ว สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านริมคลองที่ทำการเกษตร เนื่องจากการพังทลายของแนวตลิ่ง แต่ไม่มีใครกล้าร้องเรียนเนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพล แต่ท้ายที่สุดมีกลุ่มที่ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมดังกล่าวจึงเข้ามาบันทึกภาพและร้องเรียนไปยังเพจด้านทุจรีตกระทั่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบในที่สุด



ผู้ว่าแม่ฮ่องสอน สั่งเร่งตรวจสอบป้องกันต้นไม้ริมถนนทางหลวง หวั่นล้มเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางสัญจร

siamrath 23 เมษายน 2567 <https://siamrath.co.th/n/530940>

วันที่ 23 เม.ย.67 นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายอุดมศักดิ์ ชาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้ทางว่ามีต้นไม้ในเขตทางหลวงที่อาจล้มลง และเป็นเหตุให้ผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรได้รับอันตราย บริเวณหน้าร้านกระเพราภาค ริมถนนสาย 1095 แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า ใกล้สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน โดยมีหน่วยงานร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

โดยหลังจากนี้ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จะประสานไปยังสำนักจัดการป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน เพื่อขออนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวง เนื่องจากเป็นไม้หวงห้าม โดยหลังจากผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนแล้ว จึงจะสามารถดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะได้สั่งการให้แต่ละอำเภอดำเนินการสำรวจบริเวณริมถนนทางหลวง สาย 1095 และ 108 เพื่อสำรวจต้นไม้ที่จะสร้างอันตรายแก่ประชาชนที่ใช้ถนนสัญจร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้สัญจรทางถนน



ชาวชัยภูมิ ค้านออกประทานบัตรเหมืองแร่-โรงโม่หินพท.ป่าภูซำผักหนาม ลั่นถ้ายังไม่หยุดจะประท้วงต่อ

matichon วันที่ 23 เมษายน 2567 - [https://www.matichon.co.th/region/news\\_4539075#google\\_vignette](https://www.matichon.co.th/region/news_4539075#google_vignette)

ชาวชัยภูมิ ค้านออกประทานบัตรเหมืองแร่-โรงโม่หินพท.ป่าภูซำผักหนามโดยเด็ดขาด พร้อมส่งหนังสือถึงนายกด้วย ระบุหากยังไม่หยุดจะเดินหน้าประท้วงต่อ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 เมษายน มีตัวแทนชาวบ้านทั้งในพื้นที่ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร ชัยภูมิ และชาว อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กว่า 100 คน ได้เดินทางมารวมกัน เพื่อทำพิธีกราบสักการะต่อหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล(เจ้าเมืองคนแรกผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ) ที่ตั้งอยู่บนรอบวงเวียนย่านกลางใจเมืองชัยภูมิ ที่ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ก่อนเดินทางไปรวมตัวกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามความคืบหน้าหลังเคยเข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ และผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อคัดค้านไม่ให้มีการอนุญาตออกใบอนุญาตให้มีการทำเหมืองแร่ และโรงโม่หินในพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักหนาม ที่เป็นแหล่งที่ตั้งใกล้แหล่งน้ำพรม-เชิญ และแหล่งน้ำที่สำคัญของชุมชน ที่มีปายังคงความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งกำเนิดน้ำผุดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญใน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ในปัจจุบัน

หลังล่าสุดยังมีการเข้ามาดำเนินการสำรวจและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อต้องการเปิดให้มีการเข้ามาทำเหมืองแร่และโรงโม่หินในพื้นที่ ยังคงมีต่อเนื่องอีก ซึ่งชาวบ้านที่เดินทางมาครั้งนี้ขอยื่นหนังสือคัดค้านการทำเหมืองแร่โรงโม่หินในพื้นที่ที่เคยเด็ดขาดอีกครั้งผ่าน นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ต่อไปยังนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ซึ่งการเดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดชัยภูมินี้ชาวบ้าน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ไม่ต้องการให้มีการทำเหมืองแร่โรงโม่หินในพื้นที่ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยเด็ดขาด

เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักหนาม ในเนื้อที่มากกว่า 600 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศและชาวชัยภูมิ ที่จะไหลผ่านลำพรม-ลำเชิญ ไปช่วยหล่อเลี้ยงผ่านออกไปที่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น และอีกหลายจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อ.คอนสาร ตามมาอีกเป็นจำนวนมากอีกด้วย

นางสาวกนกนวล จันทร์วรรณ ประธานชมรมการท่องเที่ยวภูผาม่าน และนายนิคม รมมนตรี ตัวแทนชาวบ้านตำบลทุ่งพระ อ.คอนสาร ต่างบอกว่าผลกระทบหากเกิดการทำเหมืองแร่โรงโม่หินในพื้นที่เขาป่าภูซำผักหนาม จะกระทบกับแหล่งน้ำใต้ดินที่

สำคัญต่อชีวิตของชาวบ้านเป็นจำนวนมากทันที ซึ่งในพื้นที่มีประชาชน ชาวบ้าน ได้อยู่อาศัยในพื้นที่คนอยู่กับป่าอยู่ร่วมกับมานาน ชาวบ้านได้มีอาชีพการเกษตรกรรม หาของป่าต่างๆมาเลี้ยงชีพได้เป็นอย่างดีมายาวนาน และมีพื้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงอีกจำนวนมากกว่า 10 ตำบล 5 อำเภอ 3 รอยต่อจังหวัดของจังหวัดชัยภูมิ และ จ.ขอนแก่น อีกด้วย ที่หากมีโรงโม่ระเบิดหินเกิดขึ้นจะได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนทันที เมื่อมีการทำเหมืองแร่โรงโม่หินในพื้นที่ ทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติ เกิดกลุ่มควันจำนวนมากกระทบทั้งเด็กจนไปถึงผู้สูงอายุ ชาวบ้านจึงออกมาร้องคัดค้านจะไม่ยอมให้เกิดการทำเหมืองแร่โรงโม่หินในพื้นที่ครั้งนี้โดยเด็ดขาด

ก่อนที่ทางจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้ตัวแทนประชาชนที่เดินทางมาในช่วงบ่ายส่งตัวแทนชาว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร เข้าประชุมชี้แจงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการทำเหมืองแร่โรงโม่หินในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ โดยมีตัวแทนนายก อบจ.ชัยภูมิ และ ผวจ.ชัยภูมิ เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่เดินทางมาครั้งนี้ที่ห้องประชุม อบจ.ชัยภูมิ ก่อนที่จะได้ผลสรุปในเบื้องต้น ที่ชาวบ้านยังยืนยันพร้อมคัดค้านไม่ให้มีการเหมืองแร่โรงโม่หินในพื้นที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด พร้อมยื่นหนังสือคัดค้านผ่านไปถึง นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งชาวบ้านที่เดินทางมาระบุว่าหากยังไม่มีควมคืบหน้าและยังจะมีการเข้ามาดำเนินการเพื่อตั้งเหมืองแร่และโรงโม่หินในพื้นที่อีก ก็จะออกมารวมตัวกันคัดค้านที่หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ และหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จนกว่าจะมีการหยุดการดำเนินการที่จะให้มีการเข้ามาตั้งทำเหมืองแร่โรงโม่ในพื้นที่โดยเด็ดขาดต่อไปด้วย